

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 3 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2025

Căn cứ Kế hoạch 268/KH-HU ngày 08/4/2024 của Huyện ủy Tam Đường về Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch số 342-KH/BCĐ ngày 18/02/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU gắn với thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

- Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU, Kế hoạch 268/KH-HU, Kế hoạch số 1542/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; xác định thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.

- Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tạo sự đồng thuận trong xã hội thúc đẩy xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng lối sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.

**2. Yêu cầu:** Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Huyện ủy và sát với tình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU**

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2025, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện. Phân đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 được xác định theo Kế hoạch 268 -KH/HU của Ban Chấp hành đảng bộ huyện.

- Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ- UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh.

- Thường xuyên tuyên truyền và đánh giá việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nội dung sinh hoạt thường kỳ cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Nghị quyết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nếp sống văn minh, vi phạm hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

### **2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh**

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 15-NQ/TU, chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan và những tác hại, hệ lụy của hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ.

- Đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình thực tế. Chủ động chuẩn bị, bổ sung các tài liệu tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ; ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, trang thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền bằng tiếng các dân tộc thiểu số, thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, bản... Tổ chức các cuộc thi, hội thi gắn với việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; Chú trọng triển khai đưa nội dung giáo dục giới tính; các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tác hại của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào tuyên truyền, giáo dục tại các trường học.

- Đưa các nội dung tuyên truyền thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh vào phong trào thi đua của các cơ quan đơn vị, địa phương và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về hệ quả của việc tồn tại các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, nhất là hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với nội dung cần thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn liền với thực tiễn của từng đối tượng, từng địa bàn; coi trọng đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái.

### **3. Rà soát, xác định và thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu**

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thành danh mục các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong cộng đồng dân cư tại địa phương. Từng dân tộc, từng dòng họ cần xác định cụ thể những phong tục, tập quán không còn phù hợp để xóa bỏ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy ước thôn, bản đã ban hành để từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu đã được thảo luận và bổ xung vào quy ước thôn bản.

- Thực hiện mục tiêu xóa bỏ trên 30% hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan, trong đó cơ bản đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thực hiện xóa bỏ 11 hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu sau: (1). Tảo hôn, (2). Không đăng ký kết hôn, (3). Hôn nhân cận huyết thống, (4). Kéo vợ khi chưa đủ tuổi kết hôn hoặc chưa có sự đồng thuận của người phụ nữ, (5). Sử dụng nhiều vòng hoa, bức trướng, đốt nhiều vàng mã, giải tiền âm, tiền giấy dọc đường đưa tang, trong đám tang, (6). Tổ chức đám tang dài ngày, người chết để lâu ngày mới chôn, (7). Người chết không cho vào quan tài, (8). Mở nắp quan tài cho người đến viếng xem mặt và mở nắp quan tài trước khi chôn, (9). Tự sinh con tại nhà, (10). Nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn, (11). Trọng nam, khinh nữ (Con dâu, em dâu không ngồi ăn chung mâm cơm cùng anh chồng; con dâu ăn cơm không được ngồi ghế; muốn sinh nhiều con trai...).

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa có liên quan sát với tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TU đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

### **4. Đẩy mạnh phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU**

- Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện xóa bỏ các hủ tục,

phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 trong đó có nội dung xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

- Trên cơ sở danh mục các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu cần xoá bỏ đã xác định, các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn lựa chọn địa bàn, dân tộc để xây dựng mô hình điểm về xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng kế hoạch, mục tiêu, lộ trình thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết đề ra. Số mô hình điểm được xây dựng phải đảm bảo từ 30% bản trở lên trên tổng số bản có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.

- Triển khai đánh giá, nhân rộng mô hình điểm và các mô hình chuyên đề về việc xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có điều kiện tương đồng mà có nhiều mô hình điểm, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

## **5. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh**

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng; ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là phát triển hệ thống giao thông nông thôn, liên xã, liên bản; điện nông thôn, nước sinh hoạt, thủy lợi, hạ tầng vùng sản xuất, hạ tầng văn hóa - xã hội ở cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề; nâng cao chất lượng các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiến bộ, hạnh phúc; chú trọng phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện. Tập trung các nguồn lực tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác để thực hiện giảm thiểu, tiến tới xoá bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; xây dựng các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trở thành những sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc, thu hút du khách, từ đó giới thiệu quảng bá, thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần thực chất, bền vững cho đồng bào các dân tộc. Hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số phục dựng các lễ hội truyền thống phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện tự nhiên - xã hội, bảo đảm tính dân gian và tính sáng tạo của cộng đồng;

phối hợp đưa giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số vào các trường học trên địa bàn huyện.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc tổ chức lễ hội. Duy trì và nhân rộng các tổ, nhóm, câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

#### **6. Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích và nguồn lực thực hiện**

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành chính sách phù hợp với đặc thù của huyện về hỗ trợ mai táng phí; hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hoá táng; khuyến khích, thu hút phát triển các dịch vụ nghĩa trang ở địa bàn có đủ điều kiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ. Kêu gọi, thu hút, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, góp phần xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

- Bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp hiện hành, phân bổ kinh phí các chương trình nh mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện kế hoạch.

#### **7. Công tác kiểm tra, giám sát**

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và các quy định khác có liên quan như quy ước, hương ước trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh.

- Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, hộ gia đình gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết; lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện.

### **III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Có biểu chi tiết kèm theo).**

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa khoa học và Thông tin) theo quy định.

#### **2. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tham mưu UBND huyện báo cáo theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa có liên quan phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TU đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

**3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

**3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, tuyên truyền qua băng zôn, pano, khẩu hiệu... về các mô hình, gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết về xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

### **5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; Thành lập Ban vận động tại các bản; Câu lạc bộ nghệ nhân dân gian, người uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo có uy tín để tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại địa phương.

- Triển khai thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước tại bản; phê duyệt quy ước, hương ước đảm bảo theo quy định (Nếu có).

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 31/5), hằng năm (trước ngày 30/11) báo cáo đánh giá việc thực hiện nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin). Tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện kế hoạch trong năm 2025.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c);
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/c);
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Xuân Thịnh**

**CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /3/2025 của UBND huyện Tam Đường)

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
<b>I</b>	<b>Công tác lãnh, chỉ đạo</b>			
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU năm 2025	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2025
2	Đưa nội dung tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TU vào trong các buổi sinh hoạt tại địa phương và đánh giá việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nội dung họp thường kỳ của các xã, thị trấn	UBND các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
<b>II</b>	<b>Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức</b>			
1	Tuyên truyền các mô hình, gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
2	Biên soạn, bổ sung các tài liệu tuyên truyền về hệ lụy, tác hại của hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu:			
-	Tài liệu tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện	Các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan.	Quý I/2025
-	Tài liệu tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục và đưa vào chương trình giáo dục địa phương, chương trình ngoại khóa trong các cấp	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Các xã, thị trấn; các cơ quan liên	Quý I/2025

	học		quan.	
-	Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân (Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em...)	Phòng Tư pháp huyện	Các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan.	Quý I/2025
3	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các xã, thị trấn	Các cơ quan liên quan.	Thường xuyên
4	Vận động cán bộ, đảng viên không tham gia dự lễ cưới vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình (tảo hôn, kết hôn cận huyết thống...)	Các cơ quan, đơn vị, địa phương	Các cơ quan liên quan.	Thường xuyên
5	Tuyên truyền các mô hình, gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết về xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	Trung tâm VH-TT&TT huyện	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
6	Thành lập Ban vận động tại bản, Câu lạc bộ nghệ nhân dân gian, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo có uy tín để tuyên truyền, vận động xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại xã, bản.	Các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
<b>III</b>	<b>Rà soát, xác định và thực hiện xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu</b>			
1	Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, phê duyệt quy ước, hương ước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn, bản, tổ dân phố có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu đưa vào quy ước, hương ước để thực hiện xoá bỏ (Nếu có).	Các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Quý I/2025
2	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa có liên quan phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2025



	15-NQ/TU đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả.			
3	Thực hiện xóa bỏ trên 30% các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan, trong đó cơ bản đẩy lùi tình trạng tảo hôn.	Các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2025
<b>IV</b>	<b>Xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU</b>			
1	Rà soát đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điểm đã xây dựng (Mô hình “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông” tại các bản Chin Chu Chải xã Nùng Nàng, bản Sàn Phàng Thấp xã Khun Had của Hội LHPN huyện phối hợp với huyện Đoàn Tam Đường thực hiện; Mô hình CLB Thanh niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông tại bản Chu va 6 xã Sơn Bình của huyện Đoàn Tam Đường	Hội LHPN huyện; Huyện đoàn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý I/2025
1	Hướng dẫn xây dựng mô hình chỉ đạo điểm trong xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện	các xã, thị trấn.	Quý II/2025
2	Từ 30% số bản trở lên trên tổng số bản có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn các xã, thị trấn xây dựng được mô hình điểm xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện.	Các xã, thị trấn	MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.	Quý II/2025
3	Thực hiện 100% bản, tổ dân phố thành lập Ban vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	Các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Quý I/2025
<b>V</b>	<b>Cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích và kinh phí</b>			

1	Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách đặc thù về hỗ trợ chi phí mai táng phí trên địa bàn và các chính sách khuyến khích nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý I/2025
<b>VI</b>	<b>Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh</b>			
1	Phát động phong trào thi đua xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025, lồng ghép với dung xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.	UBND huyện; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2025
2	Hướng dẫn Thi đua khen thưởng thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU	Hội đồng TĐKT huyện	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý I/2025
3	Đưa nội dung chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa.	Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Quý IV/2025
<b>VII</b>	<b>Công tác kiểm tra, giám sát</b>			
1	Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; các chính sách có liên quan đến Nghị quyết	UBND huyện; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên